

## BÁO CÁO

### Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

(Báo cáo theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp)

#### 1. Đánh giá kết quả kinh doanh trong năm 2021 so với kế hoạch

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Giá trị thực hiện
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.858	3.119
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	103	125
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103	125
4	Thuế và các khoản đã nộp NSNN	Tỷ đồng	0	1,1
5	Tổng số lao động	Người	175	172
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	64,5	67,9
7	Quỹ lương người quản lý	Tỷ đồng	4,8	5,7
8	Quỹ lương người lao động	Tỷ đồng	59,7	62,2

#### 2. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh

##### a. Thuận lợi, những mặt đạt được

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 đến mọi mặt hoạt động, VAMC vẫn nỗ lực thích ứng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xử lý có hiệu quả nợ xấu, hoàn thành kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Quản lý tài sản (VAMC) hầu hết đều tăng trưởng so với năm 2020, cụ thể: Mua nợ bằng Trái phiếu đặt biệt (TPĐB) đạt 20.999 tỷ đồng giá mua nợ, tăng 43,35% so với năm 2020; Mua nợ theo Giá trị thị trường (GTTT) đạt 2.116 tỷ đồng giá mua nợ, tăng 41,32% so với năm 2020; VAMC đã hoàn thành 100% chỉ tiêu mua nợ bằng TPĐB, hoàn thành 88% kế hoạch mua nợ theo GTTT và ước đạt 83% kế hoạch xử lý nợ. Đặc biệt, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của VAMC năm 2021 được NHNN giao đều hoàn thành vượt kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2020, cụ thể: hoàn thành vượt 9,06% kế hoạch doanh thu được NHNN giao (tăng 99% so với năm 2020); vượt 21,71% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 được NHNN giao (tăng 36% so với năm 2020) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu vượt 19,74% kế hoạch được NHNN giao. Trên cơ sở ghi nhận những thành



công đạt được của VAMC, trong năm vừa qua, VAMC đã vinh dự đạt giải “TOP100 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021” do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng.

Các nguồn lực của VAMC tiếp tục được Chính phủ, NHNN quan tâm hỗ trợ và không ngừng được củng cố vững chắc. Trong năm 2021 VAMC được cấp thêm 752 tỷ đồng vốn điều lệ. Như vậy, VAMC đã được NHNN cấp đủ 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ theo Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 27/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện mô hình hoạt động được VAMC tiếp tục chú trọng thực hiện theo đúng Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017 - 2020 và hướng tới năm 2022 tại Quyết định số 28/QĐ-NHNN ngày 05/01/2018. Sau một thời gian đi vào hoạt động, các đơn vị mới được thành lập (Ban Mua và Quản lý nợ, Ban Kế hoạch và Quản lý rủi ro, Ban Đầu tư và mua bán nợ thị trường, Ban Đấu giá, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Sàn giao dịch nợ) đã khẳng định được vai trò của mình trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động mua và xử lý nợ, góp phần giúp VAMC hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ NHNN giao.

VAMC tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Chính phủ và NHNN. Thực hiện Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng (TCTD), Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”, Quyết định 28/QĐ-NHNN ngày 05/01/2018 của Ngân hàng Nhà nước về phê duyệt “Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017-2020 và hướng tới 2022”, VAMC đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động mua, bán, xử lý nợ xấu và tăng cường vai trò của VAMC trong xử lý nợ của hệ thống các TCTD. Đặc biệt, Nghị quyết 42 với nhiều giải pháp mang tính đột phá đã tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu và TSBĐ tại VAMC. Từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực, hoạt động mua bán và xử lý nợ của VAMC đạt được nhiều kết quả nổi bật và đáng ghi nhận: Mua nợ bằng TPĐB bằng 28% tổng giá mua nợ lũy kế từ năm 2013 đến hết 31/12/2021; Mua nợ theo GTTT thành công 339 khoản nợ với giá mua 11.822 tỷ đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu định hướng hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ mà trong đó VAMC là tổ chức trung tâm của thị trường; Đã thu giữ thành công một số TSBĐ có giá trị lớn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các khoản nợ tại TCTD;...

Tiếp bước các thành công đạt được, VAMC tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm góp phần phát triển thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam, bao gồm: thành lập Sàn giao dịch nợ (SGDN) và đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ Xử lý nợ (CLB AMC). Sự kiện thành lập Sàn giao dịch nợ (SGDN) đã được tạp chí Tài chính Tiền tệ bình chọn là một trong mười dấu ấn nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2021. Việc thành lập SGDN đã giúp minh bạch hóa thông tin các khoản nợ xấu, TSBĐ, thúc đẩy thanh khoản trên thị trường, hướng tới mục tiêu đưa VAMC trở thành trung tâm cung cấp thông tin về nợ xấu của TCTD, góp phần thúc đẩy phát triển của thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam. Ngoài ra, hoạt động của CLB AMC (gồm VAMC và các





AMC của các TCTD) nhằm tạo diễn đàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác mua bán và xử lý nợ tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh. Trong năm 2021, VAMC đã đầu mối tổ chức nhiều Hội nghị của CLB AMC nhằm tổng kết hoạt động của các thành viên CLB, đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến công tác xử lý nợ và tổng hợp góp ý đối với dự thảo đề nghị xây dựng Luật Xử lý nợ của các TCTD.

VAMC đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của VAMC; xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật. Đặc biệt trong năm 2021 vừa qua, VAMC đã đề nghị và được NHNN chấp thuận ban hành Điều lệ mới; hoàn thiện và ban hành Quy chế tiền lương nhằm tạo cơ chế, động lực khuyến khích người lao động tích cực hoàn thành tốt công việc theo chức danh, tạo ra động cơ phấn đấu, phát triển bản thân của người lao động trong công việc và có những đóng góp quan trọng vào hoạt động của VAMC.

Công tác công bố thông tin truyền thông các hoạt động của VAMC luôn kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch. VAMC thực hiện nghiêm túc, đầy đủ báo cáo tình hình mua, bán và xử lý nợ xấu, phát hành TPĐB, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh... VAMC thường xuyên cập nhật thông tin về quy chế, các quy trình nghiệp vụ; thông báo mức lãi suất điều chỉnh; thông tin bán đấu giá tài sản của VAMC cũng như hỗ trợ các TCTD đăng thông tin về việc thu giữ, bán đấu giá TSBĐ, danh mục tài sản do VAMC quản lý trên website VAMC. Đồng thời, VAMC tích cực cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông liên quan; nghiêm túc thực hiện việc công bố thông tin theo quy định pháp luật

#### **b. Những khó khăn, vướng mắc**

Về cơ bản, Nghị quyết số 42 của Quốc hội là cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong xử lý nợ xấu thời gian qua. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện VAMC nhận thấy còn một số vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý nợ như: Thu giữ TSBĐ, áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết tranh chấp liên quan đến TSBĐ tại Tòa án, thi hành án, chính sách thuế chưa hỗ trợ tích cực cho quá trình xử lý TSBĐ thu hồi nợ xấu,...

Các TCTD cũng chú trọng kiểm soát không để nợ xấu mới phát sinh nên biện pháp xử lý nợ là bán nợ theo GTTT cho VAMC cũng chưa được TCTD ưu tiên thực hiện, do đó, quá trình đàm phán với các TCTD không đạt được thỏa thuận như ban đầu.

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của VAMC, việc thực hiện biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi rộng từ tháng 6 để phòng chống dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động mua bán và xử lý nợ xấu của VAMC, nhất là đối với các khách hàng, tài sản và TCTD trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía nam. Việc triển khai khảo sát khoản nợ, TSBĐ, làm việc với khách hàng/TCTD; niêm yết thông báo thu giữ/thông báo đấu giá tài sản;



thực hiện thu giữ TSBD; định giá, đấu giá tài sản; khởi kiện, thi hành án;... nhất là tại địa bàn trọng tâm xử lý nợ của VAMC là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía nam gần như bị đình trệ hoàn toàn.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng;
- Vụ Tài chính –Kế toán;
- HĐTV;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: HCNS, Ban 2.

} (để b/c)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Đoàn Văn Thăng*

